



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ที่ พง ๐๐๓๒.๐๑๓/ ๕๕

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” และกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

ต้นเรื่อง

การดำเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ เกี่ยวกับการอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะเปิดกิจการหรือเป็นผู้ให้บริการ ผู้ดำเนินการ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาต รับยื่นใบอนุญาตหรือรับขึ้นทะเบียน จำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ข้อบังคับ ระเบียบ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อที่จะได้สามารถนำไปปฏิบัติในส่วนที่รับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องในการที่จะดำเนินการงานธุรกิจบริการสุขภาพ

ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานธุรกิจบริการสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจที่จะประกอบกิจการนี้เป็นจำนวนมาก จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” และกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานรับการยื่นขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และประชาชน ผู้ประกอบการ ที่สนใจจะยื่นขอรับอนุญาตได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามขั้นตอนตามคู่มือปฏิบัติงานดังกล่าว

ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ จึงเห็นควรนำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” และกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ ประกาศบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาทราบและถือปฏิบัติ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือแจ้งเวียนถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ที่แนบเสนอมาร่วมนี้

(นายวรชัย ใจเย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

(นายนเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
๕ มี.ค. ๒๕๖๓